

THÔNG CÁO BÁO CHÍ VÀ CỔ ĐÔNG

V/v biến động giá cổ phiếu SJF và tin đồn không đúng sự thật

Kính gửi các Cơ quan báo chí và Quý cổ đông!

Phiên giao dịch ngày 30/3/2022 cổ phiếu SJF của Công ty cổ phần đầu tư Sao Thái Dương đã có những biến động mạnh và bị giảm sàn từ giữa phiên giao dịch. Nguyên nhân chủ yếu đến từ sự việc chủ tịch Tập đoàn FLC bị khởi tố và bắt tạm giam bởi hai hành vi "Thao túng thị trường chứng khoán" và "Che giấu thông tin trong hoạt động chứng khoán", dẫn đến làn sóng bán tháo cổ phiếu trên cả thị trường. Thêm vào đó là sự nhầm lẫn của một số nhà đầu tư và truyền thông về việc cổ phiếu SJF có liên quan đến "Nhóm Louis". Thông tin thất thiệt này đến từ cơ quan ngôn luận và một số diễn đàn dẫn đến định hướng thông tin sai gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến thị giá cổ phiếu SJF trong phiên 30/3. Nhiều nhà đầu tư có gọi điện đến Công ty để hỏi xem có đúng Nhóm Louis có đầu tư hay liên quan đến SJF hay không? Và tình hình hoạt động của công ty có vấn đề gì xấu hay không?

Bằng văn bản này Chúng tôi khẳng định nhóm Louis từ trước đến nay chưa bao giờ có liên quan đến SJF, các thành viên của nhóm này chưa bao giờ sở hữu cổ phần của SJF. Ban lãnh đạo của SJF cũng chưa bao giờ gặp bất cứ thành viên nào của Nhóm Louis. Việc một số tin đồn trên các diễn đàn cùng một số bài báo liệt kê cổ phiếu SJF thuộc nhóm cổ phiếu "thuộc họ nhà Louis" là hoàn toàn không đúng và gây hiểu nhầm dẫn đến thiệt hại lớn cho các nhà đầu tư của SJF. Vì vậy chúng tôi đề nghị các cơ quan báo chí cũng như nhà đầu tư chính và không tiếp tục đưa tin sai sự thật này.

Về hoạt động của SJF, hiện tại Công ty đang tích cực chuẩn bị cho ĐHCĐ với những dự án lớn trong năm 2022. Ngành tre ép công nghiệp thay thế gỗ đang có diễn biến thuận lợi vì gỗ ngày càng khan hiếm đặc biệt là chiến tranh Nga – Ukraine đã dẫn đến cấm vận xuất khẩu gỗ của một trong những nước cung cấp gỗ nguyên liệu lớn nhất thế giới là Nga. Giá dầu tăng cao cũng làm nhu cầu khai thác dầu khí tăng mạnh và nhu cầu về sản phẩm Tấm lót đường tre đang rất lớn. Đối tác lớn của Công ty đến từ Canada đã sang Việt Nam cuối tuần qua và đang đàm phán chuẩn bị ký kết hợp tác chiến lược và chốt hợp đồng lớn và dài hạn với SJF cho sản phẩm Tấm lót đường vào cuối tuần này hoặc đầu tuần sau. Chúng tôi sẽ thông báo cho nhà đầu tư được biết để có thể tham dự buổi lễ ký kết và giao lưu cùng BLĐ và đối tác chiến lược này.

Chúc các Quý nhà đầu tư đầu tư thành công và sáng suốt để không bị ảnh hưởng bởi những thông tin sai lệch trên thị trường. BLĐ Công ty rất cảm ơn và mong tiếp tục nhận được những góp ý hay phản hồi thông tin một cách kịp thời từ Quý nhà đầu tư.

Chủ tịch HĐQT

Đã ký

Nguyễn Trí Thiện

Đường link một số bài báo viết sai sự thật:

<https://m.baomoi.com/nhom-cp-dau-co-lien-quan-louis-holdings-va-a7-bi-ban-thao-thanh-khoan-tren-hose-duoc-cai-thien/c/42171950.epi>

<https://m.saigondautu.com.vn/chung-khoan/nhom-cp-dau-co-lien-quan-louis-holdings-va-a7-bi-ban-thao-thanh-khoan-tren-hose-duoc-cai-thien-103593.html>